



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์, Thaipbs

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. แลกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาในรพ. 22 ราย กลับบ้านแล้ว 10 ราย รวมสะสม 32 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน 689 ราย ประชาชนป้องกันด้วยการล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยช่วยลดความเสี่ยงได้

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 10 ระบุว่า ไทยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นชาวจีนและคนไทยในสัดส่วน 50 ต่อ 50 เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนลดลง แต่คนไทยเข้าเกณฑ์สอบสวนมากขึ้น ส่วนหน้ากากอนามัยในสถานพยาบาลของ สธ. ทั่วประเทศมีการสำรองอยู่ประมาณ 1 ล้านชิ้นซึ่งเพียงพอ

- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ยืนยันว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ ไม่สามารถแพร่กระจายในอากาศ เพราะการไอหรือจามทำให้เกิดละอองฝอยขนาดใหญ่ในระยะ 1-2 เมตรเท่านั้น ขณะนี้ได้นำเลือดของคนขับแท็กซี่ที่หายป่วยมาสกัดแอนติบอดีฉีดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนัก 2 คนเพื่อให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกัน โดยต้องรอผลใน 48 ชม.

- ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การแปลข่าวต่างประเทศว่าเชื้อไวรัสโคโรนาติดทางอากาศ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน การติดเชื้อพบว่าเป็นจากการไอจาม ละอองฝอยที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะตกลงอยู่กับพื้นในระยะ 1 เมตรเท่านั้น การสวมหน้ากากอนามัยป้องกันทำได้ และควรมีการไอจามให้ถูกวิธี การติดเชื้อทางอากาศต้องมีละอองฝอยขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอนและอยู่ในสถานที่ปิด ซึ่งพบได้ตามรพ.ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงต้องสวมเครื่องป้องกัน

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ผู้ป่วยหญิงชาวจีนอายุ 71 ปี ที่รพ.ราชวิถี อาการดีขึ้น เตรียมย้ายมารักษาที่ห้องทั่วไปในวันนี้ (11 ก.พ.) จะเสนอให้แยกคัดกรองโรคใช้หวัดออกจากโรกระบบทางเดินหายใจอื่น

- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ หากผลการตรวจเฝ้าระวังจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะส่งมาตรวจยืนยันที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และขณะนี้ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ รพ.ราชวิถี นอกจากนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ สถานที่ 22 แห่ง และห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อีกกว่า 140 แห่ง เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และรับทราบบทบาทของกรมฯ ซึ่งหากห้องปฏิบัติการใดมีความเหมาะสมก็พร้อมจะให้การสนับสนุน

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- กองทัพเรือเตรียมพาหนะส่งคนไทย 138 คน ที่ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนาฯ กลับภูมิลำเนา วันที่ 19 ก.พ. 2563

- คณะแพทย์ 23 สถาบัน ยกระดับควบคุมการระบาด 3 แนวทาง 1.กำหนดจุดเข้าออก และติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนทุกจุดคัดกรอง 2.รพ.มีการจัดพื้นที่คัดกรองแยกสำหรับคนไข้ที่มีความเสี่ยง 3.เปิดตึกติดเชื้อแยกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยและกำลังติดตามผลเลือด โดยมีห้องปลอดเชื้อและห้องไว้สำหรับดูแลเฉพาะ

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

- เสนอข่าว ข่าวปลอม โกดป่วยไวรัสโคโรนารักษาตัวที่รพ.ในเชียงใหม่ 3 ราย สธ.ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และไม่เคยมียาปิดข่าว มีการแถลงข้อมูลอย่างเปิดเผยทุกวัน

- เสนอข่าว ข่าวปลอม คนขับ Grab ติดเชื้อไวรัสโคโรนา รักษาตัวใน จ.เชียงใหม่ ก.ดิจิตล้า ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thebangkokinsight, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, 77kaoded, thaipbs

- เสนอข่าว เรือเอ็มเอส เวสเตอร์ดัม มีผู้โดยสาร 1,455 คน ลูกเรือ 802 คน จะเดินทางมาเทียบท่าแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ในวันที่ 13 ก.พ.นี้ หลังจากถูกปฏิเสธเข้าเทียบท่าใน 3 ประเทศ/ดินแดน พร้อมยืนยันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นำสายพันธุ์ใหม่ โดยผู้โดยสารจะลงเรือที่แหลมฉบังจากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เรือสำราญเวสเตอร์ดัม ได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่ายังแหลมฉบังของไทย ระบุว่า สั่งการแล้ว ไม่อนุญาตให้เทียบท่า 	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, thebangkokinsight</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก 908 ราย ผู้ติดเชื้อ 40,171 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศและดินแดนอื่นๆ อีก 297 ราย ประกอบด้วย สิงคโปร์ 43 ฮองกง 36 ไทย 32 เกาหลีใต้ 27 ญี่ปุ่น 26 ไต้หวันและมาเลเซียประเทศละ 18 ออสเตรเลีย 15 เยอรมนีและเวียดนามประเทศละ 14 สหรัฐ 12 ฝรั่งเศส 11 มาเก๊า 10 แคนาดาและสหรัฐอเมริกาประเทศละ 7 อิตาลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย อังกฤษประเทศละ 3 รัสเซียและสเปนประเทศละ 2 เนปาล กัมพูชา เบลเยียม ฟินแลนด์ สวีเดน และศรีลังกาประเทศละ 1 ส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 3,383 คน - ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญ Diamond Princess ที่ทอดสมออยู่ในน่านน้ำญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นอีก 60 คน ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อบนเรือลำนี้ 130 คน - ดร.เอียน ลิปกิน ผอ.ศูนย์ติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน ม.โคลัมเบีย สหรัฐฯ กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยน่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดช่วงต้นเดือนนี้ หากมาตรการกักบริเวณได้ผล และอากาศอุ่นขึ้น แต่ถ้ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากคนกลับไปทำงานเมื่อจบเทศกาลตรุษจีน จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงพบบุคลากรบางส่วนออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง หลังจากพบความเป็นไปได้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อาจแพร่กระจายผ่านทางระบบท่อของอาคาร 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Gossip สาสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - โพสต์ข้อความว่า หากเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งแม้จะมีผู้ติดเชื้อมากกว่าแต่มีวัคซีนป้องกัน ขณะที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ ยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกัน และทราบได้ทีนี้ยังไม่สามารถหยุดหรือลดอัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ได้ การที่ประเทศต่างๆ แบนไม่ให้เงินเข้าประเทศถือว่าไม่ได้เกินกว่าเหตุ <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ ทั่วโลกเริ่มคงที่ หากมาตรการควบคุมและป้องกันที่ทั่วโลกนำมาใช้ได้ผล คงได้เห็นอัตราการแพร่เชื้อลดลงอย่างมากภายในเดือนนี้ <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ คุณภาพชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอว่า คนไทยสามารถลดระดับของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ ได้ โดย 1.สวมหน้ากากอนามัย 2.ล้างมือบ่อยๆ 3.ทำความสะอาด 4.รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 5.กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเจ็บป่วยต้องรีบมารพ. 6.งดส่งต่อข้าวปลอม <p>สื่อที่นำเสนอ : ทันทัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอว่า สิ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเอง เพราะ 2019-nCoV เพิ่งพบการระบาดในมนุษย์จึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปที่แออัดถ้าไม่จำเป็น เป็นการรับมือกับไวรัสที่ดีที่สุด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนคอลัมน์ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการจัดการสถานการณ์โรคระบาดมี 4 ประการ คือ 1.การประสานงานกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.การนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ 3.การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 4.การเข้าไปจัดการโรคระบาด โดยการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง (risk communication) ต้องเผื่อระวังและแยกแยะข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์และควบคุม ใช้มาตรการในการลดความรุนแรงและแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารต้องทำบ่อยๆ เพื่ออัปเดตสถานการณ์ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรคระบาด โดยแบ่งปันความกังวลและเรียนรู้มุมมองซึ่งกันและกัน การยอมรับฟังข้อกังวลของประชาชนมากกว่าสั่งให้ประชาชนทำตามอย่างเดียว จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและร่วมมือกันในการก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้น 	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ในกทม.พบเกินมาตรฐาน 19 พื้นที่ - กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑล วันที่ 10 ก.พ. 2563 ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกสถานี และพบเกินค่ามาตรฐาน 23 สถานี สูงสุดพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 67 มคก./ลบ.ม. ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือ บางแห่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบเกินมาตรฐาน 10 พื้นที่ - กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “ศูนย์/ผู้ประกอบการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5” 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาประตูท่าอิฐ ลาดพร้าว กทม. โดยมีศูนย์บริการยานยนต์และอู่ซ่อมรถเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 400 แห่ง ให้ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ฟรีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ฟรีค่าแรง และส่วนลดอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ส่วนลดกรองอากาศและกรองแอร์ รองรับรถยนต์ 1.5 แสนคัน เริ่มตั้งแต่ 10-29 ก.พ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกาย ตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมองและเส้นประสาท อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสมองของเด็ก เกิดสมาธิสั้น โดยกรณี จ.เชียงใหม่ หากฝุ่น PM2.5 รายวันเพิ่มขึ้น 10 มคก./ลบ.ม จะสัมพันธ์ชัดเจนกับจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ภายใน 1 สัปดาห์ ส่วน อ.เชียงใหม่ หากได้รับฝุ่น PM2.5 รายวันเพิ่มขึ้น 10 มคก./ลบ.ม จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 ภายใน 1 สัปดาห์ และผู้ป่วยที่นอนรับการรักษาในรพ.เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 และในวันที่ค่าฝุ่น PM 10 เกินมาตรฐาน โรคหอบหืดจะกำเริบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35 และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว พรรคอนาคตใหม่จัดเสวนา "การแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5 อย่างยั่งยืน" ที่ จ.เชียงราย โดย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวลคือการเมืองควรทำคือ ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ รัฐบาลต้องเร่งเจรจากับเพื่อนบ้านหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้าน นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เขต 1 จ.เชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงรายประสบฝุ่นควันมานานกว่า 2 ปี แต่รัฐไม่ดำเนินการใดๆ จนฝุ่นควันเป็นปัญหาทางกว้างจึงเริ่มแก้ปัญหา ซึ่งหากทำตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ปัญหาฝุ่นควันในกทม.จะบรรเทาและมีมาตรการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่านี้</p>	
<p>เหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม แกลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแสดงความเสียพระราษทุกข์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา และพระราชทานกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้ง ยังโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียทุกราย ตลอดจนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์หลักฐานและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย จนกว่าจะจบภารกิจ พร้อมกันนี้ ทรงรับสั่งให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 32 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, newtv, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, nationtv, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 กล่าวว่า จากการดูแลด้านจิตใจผู้ประสบเหตุกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา ช่วง 72 ชม.แรก โดยได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและห้องนิติเวช รพ.มหาสารคามนครราชสีมา และคัดกรองพนักงานห้างเทอร์มินอล 21 โคราช แม่บ้านทำความสะอาด ทั้งสิ้น 220 คน พบมีอาการเครียดน้อย 54 คน เครียดปานกลาง 37 คน และเครียดรุนแรง 16 คน จิตแพทย์ให้คำปรึกษา ผ่อนคลายความเครียด โดยในจำนวนนี้มี 2 คน ต้องส่งพบจิตแพทย์ด่วนเพื่อให้การรักษา ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่น</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าว New York Post ของสหรัฐอเมริกา นำเสนอข่าวเรื่อง จำคดีกราดยิงโคราช โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายอนุนิ ชาญวีรกุล ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขชื่อที่ถูกต้องแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอบทความว่า มีหลายกรณีที่ต้องถอดเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนี้ซ้ำอีก มีคำร้องขอจากญาติผู้เสียชีวิตที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฟังตระหนักและรับไปพิจารณา ที่น่าสนใจคือ การขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเหยื่อในเหตุการณ์ เรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแลบุคลากร กำลังพล และคลังอาวุธให้เข้มงวดรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้ซ้ำอีก นอกจากนี้ ยังรู้สึกหวาดระแวงไม่กล้าไปเที่ยวห้าง หรือแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พยาบาล เกษัชกร นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นด่านหน้าที่จะทำให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจกับผู้ป่วยภาวะวิกฤติต่างๆ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เช่น ภาวะเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ตื่นตระหนก ซึ่งอาจมีผลพวงถึงภาวะซึมเศร้า เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั้นปากออยากเล่า</p> <p>-กล่าวว่า จากเหตุการณ์กราดยิงในเมืองโคราช คนที่ได้รับเสียงชื่นชมไม่แพ้เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่บินด่วนไปเป็นผู้นำบัญชาการตัดสินใจ ระดมทีมแพทย์กว่า 100 คนในพื้นที่ ทำงานอย่างทุ่มเท ไม่สร้างภาระให้กับผู้ปฏิบัติงาน แม้จะมีอารมณ์ร้อนหตุคบบ้าง แต่ก็ไม่เสียหายที่จะเรียกว่ารัฐมนตรี 24 ชม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอบทความว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ MCATT ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เกษัชกร นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิต และผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูแลด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา</p>	
<p>เรียกคืนน้ำเกลือยี่ห้อ คลินแอนด์แคร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แก๊ซสื่อเรื่องเรียกคืนน้ำเกลือ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์waymagazine</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการอย. เปิดเผยว่า อย.มีหนังสือแจ้งเตือนการเรียกเก็บ คลิน แอนด์ แคร์-นอร์มอลชาไลน์ เลขทะเบียน 1A 512/56 รุ่นการผลิต 061607 คืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพยาจากพร.รามาริบัติว่าพบการปนเปื้อนในภาชนะบรรจุขณะเปิดใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่อาจเกิดกับผู้ป่วยที่ได้รับยา แม้จะยังไม่สามารถระบุได้ว่ารอยดำที่พบบริเวณปากขวดคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งบริษัทจะสืบสวนหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันปัญหาต่อไป</p> <p>ด้าน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช) จำกัด มีหนังสือชี้แจงว่า หลังจากทราบปัญหาได้เรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืนโดยสมัครใจ และได้เพิ่มมาตรการด้านความสะอาดระหว่างบรรจุเพื่อเข้มงวดยิ่งขึ้น ผลการตรวจสอบความปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบริษัทยังไม่พบผลิตภัณฑ์ที่มีคราบเปื้อน</p>	
<p>ผักผลไม้ปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวในงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ว่า นอกจากการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผักผลไม้โดยตรวจสอบแหล่งที่มาจากฉลากหรือสอบถามจากผู้ขายแล้ว อย.ยังมีมาตรการเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรที่ด้านอาหารและยาทุกครั้งที่มีการนำเข้า หรือให้ผู้นำเข้าแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ประกอบการนำเข้าผักหรือผลไม้รุ่นดังกล่าว อีกทั้งจะมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างที่สถานที่คัดและบรรจุ รวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ</p>	
<p>ปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความว่า อนุกรรมการสาธารณสุขด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้จัดระดมสมอง National Health Care Platform โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบทั้งหมดเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีพื้นฐานมาจากสาธารณสุข ไม่มีผู้แทนฝ่ายประชาชนเข้าร่วมสัมมนา จึงขอแสดงความเห็นในฐานะประชาชนผู้รับบริการ ว่า 1.เรื่องสารสนเทศดิจิทัลเป็นพัฒนาการของโลก ต้องมีความยืดหยุ่นให้งานเดินได้โดยไม่ต้องแก้กฎหมายตลอดเวลา บางส่วนอาจเป็นระบบร่วมหรือระบบใหญ่ แต่ต้องมีระบบย่อยให้หน่วยบริการดำเนินการเพื่อความคล่องตัว 2.ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของประเทศ ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการนำไปพัฒนาระบบใหม่ๆ สามารถนำมาแก้ปัญหาคอขวดในระบบสุขภาพของรัฐได้ 3.ทำให้ Health Tech Startup เข้ามาช่วยพัฒนาระบบย่อยที่จะแก้ปัญหาระบบใหญ่ได้ 4.สธ.จะมีความร่วมมือกับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ในแนวทางใหม่สมัยใหม่ รวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพอย่างไร 5.โครงการ EEC ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สธ. มีแนวคิดอย่างไร 6.ต้องมีแผนเรื่องงบประมาณการนำเทคโนโลยีสุขภาพมาใช้ 7.ทำอะไรให้ประชาชนผู้รับบริการมีส่วนในการร่วมจ่าย (Co-payment) เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีขึ้นโดยไม่เป็นภาระรัฐบาลมากเกินไป 8.ทำอะไรไม่ให้ Health tech เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชน 9.ต้องทำทั้งเรื่อง software และ hardware พร้อมกัน 10.เทคโนโลยีและนวัตกรรมควรที่จะตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย</p>	